



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính thưa:

-
- Thưa các vị đại biểu!
- Thưa toàn thể Bà con cư tri thuộc khu dân cư số 9.

Tôi tên là: Nguyễn Văn Dũng.

Quê quán: Thị trấn Đất Đỏ- Huyện Đất Đỏ - Tỉnh BR-VT.

Hiện nay đang công tác tại UBND Huyện, giữ chức vụ Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế.

Hôm nay Ban thường trực UBMTTQ Huyện chủ trì phối hợp với UBND Huyện tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2016-2021.Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể quý vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Qua một nhiệm kỳ làm nhiệm vụ đại biểu HĐND, bản thân nhận biết được đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương. Người đại biểu HĐND phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện và chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia vào việc quản lý nhà nước.Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác; bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó, tôi mong muốn được tiếp tục làm người đại biểu HĐND để được cống hiến sức mình cho sự nghiệp chung của Huyện.

Trong những năm qua, với nhiệm vụ được phân công bản thân tôi không ngừng học hỏi cùng với tập thể không ngừng phấn đấu tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển Huyện nhà, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân và phúc lợi xã hội được cải thiện, chính trị xã hội ổn định; Tuy nhiên, Huyện Côn Đảo còn nhiều tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhiều bức xúc trong đời sống của nhân dân được hầu hết cử tri huyện nhà quan tâm đó là:

- Vấn đề giao thông đi lại giữa đảo với đất liền.

- Chính sách đền bù, GPMB, và tái định cư còn bất cập.

- Vấn đề về nhà ở chung cư công vụ, chung cư thu nhập thấp triển khai còn chậm tạo khó khăn về chỗ ở đối với CBCC, gia đình chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

- Công tác xử lý rác thải, nước thải được đề xuất nhiều năm chưa được tỉnh quan tâm cho triển khai.

- Sân chơi cho các cháu thiếu nhi chưa được đầu tư triển khai nên có phần thiệt thòi so với các cháu ở đất liền.

- Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có những vấn đề chưa kịp thời đang được cử tri hết sức quan tâm. Cử tri mong muốn chính quyền và các cơ quan ban ngành quan tâm hơn nữa việc triển khai nhiệm vụ của từng cơ quan và mỗi cán bộ công chức.

Với những vấn đề trên bản thân tôi thấy mình phải có trách nhiệm và phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện đề xuất với các cơ quan hữu quan quan tâm thực hiện, nhằm góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng Côn Đảo thành một đô thị văn minh hiện đại.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, chính là tạo điều kiện cho tôi nối kết được mối quan hệ giữa tỉnh với địa phương; giữa nhân dân với lãnh đạo Huyện trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế chính sách hợp lòng dân và để phát triển huyện nhà trở thành thành phố trong tương lai:

Một số nhiệm vụ tôi quan tâm thực hiện khi được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới như sau:

1- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực cũng như xử lý mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, UBND, các sở ban ngành của tỉnh để giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri đồng thời từ đó đề xuất những giải pháp xử lý những vấn đề bức xúc của bà con như: vấn đề giao thông đi lại giữa đảo và đất liền hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, vấn đề quy hoạch kéo dài qua nhiều năm; vấn đề đền bù giải toả và tái định cư cho nhân dân trên địa bàn; ngoài ra công tác bảo vệ môi trường phải được quan tâm triệt để như là dự án xử lý nước thải, rác thải cần phải được quan tâm thực hiện ngay từ bây giờ.

2- Là một huyện biên giới hải đảo việc phát triển kinh tế cần phải chú trọng đến yếu tố quan trọng đó là: kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh

tế, phát triển kinh tế phải gắn với quốc phòng, vì vậy khi xây dựng và triển khai các công trình, dự án cần phải chú trọng đến các yếu tố này.

3- Đề xuất và xúc tiến nhanh công tác xây dựng và đưa vào sử dụng các chung cư thu nhập thấp, quỹ đất tái định cư góp phần giải quyết tình trạng khó khăn về nhà ở, đất ở đối với CBCC, gia đình chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

4- Đối với các em, các cháu nhỏ sống trên địa bàn còn khó khăn như Côn đảo bị thiệt thòi nhiều so với các em các cháu ở đất liền. Vì vậy, trong thời gian tới Tôi sẽ tiếp tục đề xuất cùng lãnh đạo địa phương sớm đầu tư cũng như kêu gọi đầu tư về cơ sở vật chất tạo sân chơi, có nơi sinh hoạt vui chơi giải trí cho các cháu cũng như điều kiện học hành, khám chữa bệnh từng bước được nâng lên hơn nữa.

5- Cuối cùng, là kiên quyết đấu tranh vì lợi ích chính đáng của người dân, trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Thưa toàn thể cử tri:

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng: công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu là không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Đó cũng là tâm niệm của cuộc sống tôi để đền đáp công ơn của hơn 20.000 đồng bào, các bộ chiến sĩ hy sinh xương máu đã vĩnh viễn nằm xuống trên mảnh đất Côn đảo này để cho chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Một lần nữa, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử vào đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi nguyện luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tiếp tục trau dồi học tập nghiên cứu nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng và tín nhiệm của cử tri huyện nhà.

Xin cảm ơn quý vị cử tri đã lắng nghe. Cảm ơn UBMTTQ VN Huyện, Ban công tác mặt trận cơ sở khu dân cư số 9 đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này./.

Xin chân thành cảm ơn.